

Ngày 20/11, học sinh lớp 5A4 tại Trường Tiểu học Giang Biên đã có một buổi hội giảng đặc biệt và ý nghĩa với sự tham gia của cô giáo Lương Thị Liên. Buổi hội giảng lần này không chỉ giúp các em hiểu về cách phòng tránh HIV/AIDS mà còn tạo ra những thay đổi tích cực trong tư duy và thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS.



Buổi hội giảng bắt đầu bằng việc cô giáo Lương Thị Liên chia sẻ kiến thức về HIV/AIDS và cách ngăn ngừa lây truyền bệnh. Cô đã cho học sinh thấy được một số thông tin cơ bản về nguy cơ lây truyền, cách sử dụng bảo vệ và quan trọng hơn, cách tạo ra môi trường không phân biệt và đối xử công bằng với người nhiễm HIV/AIDS. Cô giáo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu và thông cảm với họ.



Cô giáo Liên cũng đã chia lớp thành các nhóm chuyên gia và giao nhiệm vụ học tập cho học sinh thảo luận về thái độ và đối xử đúng đắn với những người nhiễm HIV/AIDS. Cô đã khuyến khích học sinh hiểu rằng họ không nên kỳ thị hoặc cách biệt họ, mà thay vào đó, cần thể hiện lòng nhân ái và sẵn sàng giúp đỡ. Buổi hội giảng đã khép lại bằng một vở kịch ngắn mà diễn viên là chính các bạn học sinh lớp 5A4 thể hiện. các diễn viên chia sẻ câu chuyện về trường hợp một bạn trong lớp không may có bố bị nhiễm HIV/AIDS. Điều này giúp học sinh hiểu rõ hơn về cuộc sống của họ và xóa bỏ sự đe dọa và định kiến đối với những người nhiễm HIV/AIDS.



Phải thừa nhận rằng buổi hội giảng với chủ đề này đã làm cho tâm hồn của các em trở nên mở rộng và đối xử với người nhiễm HIV/AIDS với sự thông cảm và tôn trọng hơn. Chúng ta hi vọng rằng sự thay đổi tích cực này sẽ kéo dài và giúp xây dựng một xã hội nhân đạo và không phân biệt đối xử. Cô giáo Lương Thị Liên đã thể hiện một ví dụ xuất sắc về việc giảng dạy kiến thức và xây dựng những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Buổi hội giảng chào mừng 20/11 năm nay đã thật sự ý nghĩa và đáng nhớ với phần phát biểu, nhận xét tiết học của cô Phó hiệu trưởng Trần Thị Thanh Hương. Cảm ơn cô Hiệu phó và cô Lương Thị Liên. Hy vọng rằng sẽ còn nhiều buổi hội giảng tuyệt vời khác trong tương lai.